

2010/2011

Vision & Associates được đánh giá không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực và quốc tế là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Asia Pacific Legal 500	<p style="text-align: center;"><u>Tổng quan:</u> Vision & Associates ... cũng được đánh giá cao ...</p> <p style="text-align: center;"><u>Tài chính & Ngân hàng:</u> Tập 2 Sự hiện diện của Vision & Associates trong lĩnh vực ngân hàng đang tiến triển một cách rõ rệt do 'công ty làm việc tốt'. Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc được đánh giá là 'rất tốt', còn Ông Lưu Tiến Ngọc cũng hoạt động tích cực.</p> <p style="text-align: center;"><u>Thị trường Việt Nam:</u> Tập 2 Là một công ty tư vấn trong nước 'tốt', Vision & Associates tư vấn cho nhiều ngân hàng ... Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và Ông Lưu Tiến Ngọc được đánh giá cao.</p> <p style="text-align: center;"><u>Tư vấn Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập:</u> Tập 2 Vision & Associates là một 'công ty cung cấp dịch vụ đầy đủ, có chất lượng' với một đội ngũ tư vấn doanh nghiệp bận rộn. Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Ông Lê Tuấn Anh và Bà Lê Quỳnh Anh được đánh giá cao.</p> <p style="text-align: center;"><u>Giới quy tắc Tranh chấp:</u> Tập 2 Là một 'công ty cung cấp dịch vụ thực sự đầy đủ, có chất lượng', Vision & Associates tham gia trước hết vào các hoạt động thu hồi công nợ và giới quy tắc tranh chấp hợp đồng. Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc được đánh giá 'rất tốt' và người đồng nghiệp Lê Tuấn Anh được đánh giá cao.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bỏ hình:</u> Tập 1 Vision & Associates tham gia với tư cách luật sư trong nước cho SwissRe trong quá trình mua lại công ty của VinaRe. Công ty gần đây cũng đại diện cho Công ty Bỏ hình MSIG (Việt Nam) trong việc thành lập và hoạt động của công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài này. Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và Bà Lê Quỳnh Anh được đánh giá cao.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sở hữu Trí tuệ:</u> Tập 1 Đội ngũ "mạnh" và "rất tích cực" của Vision & Associates tập trung trước hết vào khi kiện, thi hành án và tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu và tên miền. Các luật sư: Bà Lê Thị Kim Dzung, Ông Đỗ Quang Hưng và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là những luật sư 'rất tốt' được khuyến nghị. [Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng Giám đốc, được xếp hạng là một trong những luật sư hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.]</p> <p style="text-align: center;"><u>Bắt động sản & Xây dựng:</u> Tập 2 Vision & Associates đại diện cho các công ty phát triển bất động sản và tập đoàn xây dựng. Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh được đánh giá cao.</p> <p style="text-align: center;"><u>Công nghệ, Viễn thông & Truyền thông (TMT):</u> Tập 2 Vision & Associates tư vấn cho các khách hàng như Motorola Việt Nam và Siemens về các vấn đề quy phạm, pháp lý và quản lý.</p> <p style="text-align: center;"><u>Thu:</u> Tập 2 Vision & Associates tư vấn một loạt các vấn đề thu trong nước và xuyên biên giới, bao gồm đại diện cho các khách hàng trong xử lý tranh chấp. Các luật sư: Ông Lê Tuấn Anh và Bà Lê Quỳnh Anh được đánh giá cao.</p>
-----------------------------------	---

<p>Asia Law</p>	<p><u>Tài chính và Ngân hàng:</u></p> <p>Tpp 3</p> <p>Với kinh nghiệm vững chắc về các quy định ngân hàng của Việt Nam, Công ty thường được các ngân hàng nước ngoài và cơ quan Nhà nước của Việt Nam sử dụng dịch vụ để cung cấp tư vấn pháp luật. Các luật sư: Các cá nhân hàng đầu bao gồm Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và Ông Lưu Tiễn Ngọc.</p> <p><u>Giải quyết Tranh chấp:</u></p> <p>Tpp 3</p> <p>Vision & Associates cung cấp cho các khách hàng những kỹ năng trong nước kết hợp với kinh nghiệm quốc tế khi xử lý các vấn đề về giải quyết tranh chấp.</p> <p>Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh là luật sư tranh tụng được đánh giá cao, lãnh đạo một đội ngũ các luật sư thực hành xử lý tranh chấp, trọng tài và trung gian hòa giải. Các dịch vụ bao gồm cung cấp tư vấn pháp lý; soạn thảo thư đòi nợ; thương lượng; bảo vệ trong quá trình tố tụng trước các tòa án Việt Nam, trọng tài thương mại; và thi hành bản án/quyết định.</p> <p><u>Tư vấn Doanh nghiệp/Mua bán & Sáp nhập:</u></p> <p>Tpp 3</p> <p><u>Sở hữu Trí tuệ:</u></p> <p>Tpp 2</p> <p>Vision & Associates là một công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Công ty đi sâu vào các lĩnh vực như khiếm khuyết liên quan đến các quy định sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và xâm phạm bản quyền. Vision & Associates cũng là công ty duy nhất tại Việt Nam có các văn phòng [liên kết] ở Campuchia và Lào.</p> <p>Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là Tổng Giám đốc của Công ty và người điều hành lĩnh vực này. Ông Đỗ Quang Hưng là luật sư thành viên hàng đầu trong lĩnh vực này của Vision & Associates.</p> <p><u>Xây dựng & Bất động sản:</u></p> <p>Tpp 3</p> <p><u>Thu:</u></p> <p>Tpp 2</p>
------------------------	--

Tài chính & Ngân hàng:**Tp 3**

Công ty với 14 luật sư thành viên này giành được sự ca ngợi ngày càng rộng cho “sự nhạy cảm thương mại và hiệu quả vượt các vấn đề cốt lõi” mà Công ty đem lại trong các vấn đề liên quan đến tài chính và ngân hàng. Công ty cũng được đánh giá cao về việc cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp luật phát triển liên tục của Việt Nam. Do đó, Công ty thường xuyên được các tổ chức tín dụng lớn như ANZ, ..., sử dụng dịch vụ trong các giao dịch cho vay. Một đặc điểm khác nữa của đội ngũ của Công ty là họ cũng làm việc cho các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Các luật sư: X lý công việc liên quan đến tài chính, ngân hàng và thị trường vốn là một phần trong thực tiễn hành nghề thương mại rộng của thành viên sáng lập, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bách [Tp 3]. Các khách hàng đồng ý rằng sự hiện diện của Ông Bách trong các giao dịch của họ “đã bổ sung giá trị đích thực”. Ông Bách và người đồng nghiệp Lưu Tiệp Ngọc [Tp 4] phối hợp lĩnh vực pháp lý với lĩnh vực tư vấn và họ, cùng với những người khác trong đội ngũ, được coi là đem lại “giá trị đặc biệt về tài chính”.

Tư vấn Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập:**Tp 3**

Trong khi vốn giữ được những thế mạnh đã được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Công ty tiếp tục phát triển năng lực của mình trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Đội ngũ “luôn nắm bắt các thông tin được cập nhật” đạt được sự đánh giá cao cho công việc của mình trong các hoạt động mua bán & sáp nhập, quản trị doanh nghiệp, và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các luật sư: Thành viên sáng lập, ông Phạm Nghiêm Xuân Bách [Tp 2] phối hợp khối lượng công việc giao dịch của mình với vai trò Tổng Giám đốc của Công ty. Các khách hàng tin tưởng rằng “ông ấy luôn luôn thẳng thắn trả lời được cho các câu hỏi hóc búa”. Đầu tư nước ngoài, quản trị và cơ cấu lại, cải cách và phát triển doanh nghiệp Nhà nước đều thuộc phạm vi năng lực rộng của ông. Ông Lưu Tiệp Ngọc [Tp 3] được các khách hàng đồng ý do “phát triển kiến thức chuyên sâu về các công việc kinh doanh của chúng tôi và các vấn đề mà chúng tôi phải đương đầu,” trong khi đó Bà Lê Quỳnh Anh [Tp 3] tư vấn về các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Giới quy trình Tranh chấp:**Tp 2**

Mặc dù Công ty vốn được biết đến rộng rãi nhất trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ, năm vừa qua đã chứng kiến sự mở rộng quan trọng mạng lưới khách hàng của Vision & Associates ra một số lĩnh vực mới. Kết quả là, Công ty đã hoạt động đặc biệt bận rộn cho một số khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài trong các tranh chấp của họ liên quan đến đầu tư tại Việt Nam. Các khách hàng đánh giá cao đội ngũ năm luật sư do “luôn luôn đưa ra các tư vấn mang tính suy xét cao,” và gây ấn tượng bởi “khả năng của họ đầu tư tranh tích cực vì lợi ích của chúng tôi.”

Sở hữu Trí tuệ:**Tp 1**

Với tư cách là một công ty trong nước tư vấn về sở hữu trí tuệ gần như xuất sắc, Vision & Associates cung cấp các dịch vụ đầy đủ về tranh tụng và phi tranh tụng liên quan đến bằng sáng chế, kiến thức công nghiệp, nhãn hiệu và quyền tác giả, và công tác tranh tụng và thi hành bản án/quyết định. Công ty có một trong những đội ngũ luật sư đông đảo nhất đất nước, và kiến thức chuyên môn của họ trải rộng ra cả những công việc liên quan ở Lào và Campuchia. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Công ty với các cơ quan Nhà nước then chốt đem lại những lợi ích cho các khách hàng trong việc bảo vệ danh mục đầu tư của họ. Các luật sư: Cựu chuyên gia pháp lý và xét nghiệm viên sáng chế của Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP), Tổng Giám đốc Phạm Nghiêm Xuân Bách [Tp 2] có các lĩnh vực chuyên môn tập trung, bao gồm tư vấn về sở hữu trí tuệ thương mại, đăng ký và thi hành bản án/quyết định, Trung phòng Sở hữu Trí tuệ Lê Thị Kim Dung [Tp 1] nắm giữ vị trí “thực hiện công việc trôi chảy”, trong khi Ông Đ Quang Hưng [Tp 3] có năng lực về thực thi các quy định về sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp, đặc biệt là liên quan đến các tranh chấp về tên miền.

Bắt động sản:**Tp 2**

Đội ngũ tư vấn về bắt động sản nhận được một loạt yêu cầu dịch vụ rộng rãi từ các khách hàng trong nước và quốc tế, và tiến lên trong bảng xếp hạng của Chambers trên cơ sở phần tích cực từ các khách hàng, luật sư quốc tế và trong nước. Các nguồn thông tin nhận mạnh sự tăng trưởng và mở rộng liên tục của Công ty sang nhiều lĩnh vực và bước đầu hình thành đội ngũ dự án của mình, tập trung vào các dự án xây dựng – vận hành – chuyển giao và hợp tác công – tư (PPP). Đội ngũ tư vấn bắt động sản doanh nghiệp và phát triển tài sản x lý các dự án bán lẻ, thương mại, công nghiệp và nhà ở trong lĩnh vực công cộng, du lịch, tiếp đón và giải trí.

Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh là đầu mối liên hệ chính của Công ty trong lĩnh vực này.

Cộng nghệ, Viễn thông & Truyền thông (TMT):**Tp 1**

Công ty là một đơn vị tư vấn trong nước có trọng lượng cho các vấn đề về TMT, cung cấp dịch vụ cho các công ty nước ngoài hàng đầu... Thế mạnh cốt lõi của đội ngũ này bao gồm các công việc viễn thông và truyền thông đại chúng, nhưng tập trung chính là vào kinh doanh trên môi trường mạng, nơi Công ty tư vấn cho các khách hàng về quy định riêng tư trên Internet, phát triển phần mềm, hợp đồng li-xăng và duy trì li-xăng, đăng ký và cưỡng chế thi hành các quy định lợi ích pháp, thuê ngoài trong quy trình kinh doanh.

Các luật sư: Ông Đặng Trọng Hiếu [Tp 2] và Ông Lê Tuấn Anh là những đầu mối liên hệ chính.

**International
Finance Law
Review**

Tài chính & Ngân hàng:

Tp 3

Mua bán & Sáp nhập:

Tp 3